



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มุ่ลค่าข่าว ๑๒๑,๒๗๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บันทึก’หลุ่คว่อกนไล่น์กรู้บอธการข

●สมศ.แจ้งคสช.ชะลอประเมินรอบ4

ผู้ลือข่าวรายงานว่า ตามที่เครือช่ย อุดมศึกษา 4 เครือช่ย ได่แก่ ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอภ.) และสมภคมสภากันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประทศไทย (สสอท.) ทำหนังสือด่วน ที่สุดถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้ประกาศระงับใช้หวมวด 6 เรื่อง มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สำหรับระดับ อุดมศึกษาเป็นการชั่วคราวนั้น ขณะนี้ใน โปรแกรมแชตไลน์ของผู้บริหารสถาบันอุดม ศึกษา ได้มีการส่งต่อหนังสือบันทึกข้อความ ที่ นายชาญณรงค์ พรุ่งรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ได้ทำบันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึงหัวหน้า คสช. โดยมี เนื้อหาระบุว่า สมศ.เห็นชอบที่จะให้ชะลอการ ประกาศตัวบ่งชี้รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา ไป จนกว่า สมศ.จะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะสีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว ว่า ได้รับหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวผ่าน

ทางโปรแกรมแชตไลน์เช่นกัน แต่เบื้องต้น ยังไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากเป็น จริงก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณ ที่ดี เพราะสิ่งที่มหาวิทยาลัยห่วง คือ ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับ อุดมศึกษา ที่ควรจะต้องมาหารือกันในทุกๆ วม เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพผลักดันให้ สถานศึกษาเกิดการพัฒนา

“จากการประเมินทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา เห็น ได้ชัดเจนแล้วว่าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ไม่ได้สะท้อนคุณภาพที่แท้จริง ดังนั้น จึงไม่ ช่วยให้การศึกษไทยดีขึ้น ทั้งที่ระบบประกัน คุณภาพควรจะสะท้อนจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อให้ สถานศึกษนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน ดังนั้น ปัญหาใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่การชะลอ การประเมินรอบ 4 ของระดับอุดมศึกษา แต่ จะต้องมาคุยกัน เพื่อปรับภาพรวมทั้งระบบ” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นายประติษฐ์วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะ รองประธาน ทปอ. กล่าวว่า ทราบเรื่องดัง กล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับหนังสือโดยตรง มีคน ส่งหนังสือให้ทางโปรแกรมแชตไลน์ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานสมาคม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ตรวจสอบ ไปยังผู้อำนวยการ สมศ.โดยตรงอีกครั้งเพื่อขอ คำยืนยัน ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะเป็นเอกสาร จริง เพราะมีเลขหนังสือ และมีการประทับตรา ครุฑและลงนามโดยผู้อำนวยการ สมศ.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าว ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คิดว่ายังไม่ถึงขั้นต้องชะลอ เพราะ ยังอยากให้หน่วยงานภายนอกมาประเมิน คุณภาพสถานศึกษา แต่ในส่วนขอสถาบันการ อาชีวศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หาก สมศ.ชะลอการประเมินในระดับอุดมศึกษา ก็ ควรต้องชะลอการประเมินสถาบันของ สอศ. ด้วย อย่างไรก็ตาม สมศ.ควรต้องปรับปรุงตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม ถูก ต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งขณะนี้ยังมีอีกหลายตัว ที่มีปัญหา อาทิ การใช้คะแนนแบบทดสอบ ทางการศึกษาในระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) การประเมินครูอาจารย์ ที่จะพิจารณา จากคะแนนวีเน็ตของนักเรียน เป็นต้น

ด้านนายชาญณรงค์กล่าวว่า ยังไม่เห็น หนังสือดังกล่าว จึงยังตอบไม่ได้ว่าเป็นฉบับ จริงหรือไม่ ตนขอเข้าพบ คสช. ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่การทำงาน ของ สมศ. รวมถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน รอบ 4 จากนั้นจะออกมาชี้แจงรายละเอียด

